

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể cử tri!

Thực hiện các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và UBND thành phố Cẩm Phả phối hợp tổ chức cho các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 5 (phường Cẩm Trung) tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Trước hết cho phép tôi xin được gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc đến quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri đã dành thời gian đến dự và nghe tôi trình bày Chương trình hành động của mình.

Kính thưa hội nghị!

Vừa qua, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cẩm Phả đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của tôi, tuy nhiên để các cử tri nắm rõ hơn và thuận lợi hơn trong quá trình tìm hiểu ứng cử viên và tiến hành bầu cử, tôi xin phép được giới thiệu tóm tắt về bản thân:

Tôi tên là: Trần Thị Hồng Hạnh- Sinh ngày 03/12/1985.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Thành phố Cẩm Phả, hiện trú tại tổ 5, khu phố Hồng Thạch B, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện là chuyên viên Văn phòng Thành ủy được giao phụ trách lĩnh vực Văn Thư - Lưu trữ của cơ quan.

Kính thưa các quý vị!

Được sự quan tâm của lãnh đạo Cơ quan Thành ủy, tôi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là vinh dự đồng thời là một trọng trách mà tôi được giao khi tham gia ứng cử là đại biểu HĐND của Thành phố nhiệm kỳ này.

Với cương vị công tác và công việc hiện tại tôi xin phép được trình bày chương trình hành động của mình khi được cử tri tin cậy bầu là đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xứng đáng là người đại biểu HĐND và sự tin nhiệm của cử tri. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

2. Là cán bộ nữ, trẻ trong công tác thời gian tới tôi sẽ nỗ lực và tâm huyết, trách nhiệm cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, đặc biệt

quan tâm đến việc tham mưu giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ phường và khu phố; quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, bình đẳng giới; vệ sinh an toàn thực phẩm...

3. Phát huy tốt vai trò là người đại biểu của nhân dân, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân thể hiện qua việc nắm địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cũng như việc tham gia các cuộc họp, đóng góp ý kiến thảo luận và biểu quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương cũng như chuyển tải các kiến nghị của cử tri để phản ánh kịp thời với các cấp có thẩm quyền.

4. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ và quy định của việc cải cách hành chính, văn hóa công sở như: thái độ tiếp xúc với nhân dân, trách nhiệm trong giải quyết công việc theo thẩm quyền với tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

5. Tích cực tham mưu cho lãnh đạo cơ quan và chuyển tải các đề nghị của nhân dân, cán bộ, công chức đến các ban, ngành chức năng về các vấn đề thuộc lĩnh vực công tác chuyên môn: nghiệp vụ văn phòng, văn thư, lưu trữ nhà nước gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước hướng tới một nền hành chính không giấy tờ, đồng thời vận động người thân, gia đình, đồng nghiệp, cử tri, nhân dân khu phố đi đầu trong việc trở thành những người công dân điện tử, để góp phần xây dựng thành phố Cẩm Phả ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Kính thưa quý vị đại biểu cùng các vị cử tri!

Trên đây là một số nội dung chính trong Chương trình hành động của bản thân rất mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể của quý vị đại biểu và cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu và thực hiện hiệu quả những điều tôi tâm huyết trong chương trình hành động của bản thân.

Tôi xin cảm ơn các cử tri đã lắng nghe, cảm ơn UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan, ban, ngành đã phối hợp tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

KÝ TÊN



Trần Thị Hồng Hạnh